
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธารโต 

สมัยวิสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี  1/2563 
เม่ือวันท่ี  16  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลธารโต 
................................................. 

รายชื่อผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นางศรีสุดา  ดําแกว 
นายมานะ  มะนุ 
นายอาหะมะ  สั่นนาเตะ 
นายระพินทร  พลับแกว 
นายดารี  ราแดง 
นายมุกตาร  อาแว 
นายมะยูโซะ  สมาแห 
นายมะกอรี  ยามา 
นายอาลียะ  บือแนดาแล 
นายบูหะสัน  หมุนนุย 
นายกิตติศักดิ์  อินทชาติ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 
ประธานสภา อบต.ธารโต 
 

ศรีสุดา 
มานะ มะนุ 
อาหะมะ 
ระพินทร  พลับแกว 
ดารี 
มุกตาร  อาแว 
มะยูโซะ 
มะกอรี 
อาลียะ 
บูหะสัน  หมุนนุย 
กิตติศักดิ์  อินทชาติ 
 

 
 

 

 

 
รายชื่อผูไมมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายโสภณ  แกนเพ็ชร 
นายประเสรฐิ  ธรรมโชติ 
 

สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 
 

โสภณ 
ประเสริฐ 
 

 

 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายฮูเซ็น  กอตา 
นายภูวดล  สุขชวย 
นางสาวนลพรรณ  ขวัญซาย 
นายอาริ  สาแม 
นายมะเซากี  มะเด็ง 

นายก อบต.ธารโต 
รองนายก อบต.ธารโต 
ปลัด อบต.ธารโต 
รองนายก อบต.ธารโต 
เจาพนักงานปองกันฯ 
 

ฮูเซ็น 
ภูวดล  สุขชวย 
นลพรรณ  ขวัญซาย 
อาริ 
อนุวัฒน 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

เม่ือสมาชิกสภาไดมาพรอมกันในท่ีประชุมแลว  เลขานุการไดตรวจนับองคประชุม 
ปรากฏวาครบองคประชุม  ประธานจึงไดเปดทําการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
   -  แจงเก่ียวกับการเบิกคารับรองเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม

ประชุมสภา อบต. ใหสามารถเบิกไดตามระเบียบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานท่ีประชุมครั้งท่ีแลว(สมัยสามัญท่ี 4  ครั้งท่ี 1/2562) 
มติท่ีประชุม            -  มีมติรับรอง  

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 การรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
ประจาํปงบประมาณ 2562 

ประธาน    -  ขอใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนไดสรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานและ
ติดตามประเมินผลงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินปงบประมาณ 2562 ระหวาง 1 
ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

นักวิเคราะหฯ -  ตามท่ีไดแจกเอกสารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป 2562 
แกสมาชิกไดรับทราบ  ขอใหสมาชิกดูรายละเอียดในเอกสารตามไปดวย  กระผม
ขอชี้แจงดังนี้ 

1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(2561-2565) 
สรุปแตละยุทธศาสตรคือ  

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคมและสาธารณูปโภค จํานวน
โครงการท้ังหมด 361 โครงการ งบประมาณ 348,342,000.- บาท 

1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ จํานวน 402 โครงการ 
งบประมาณ 180,685.- บาท 

1.3 ยุทธศาตรการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 
จํานวน 51 โครงการ งบประมาณ 14,912,000.- บาท 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารและการปกครอง จํานวน 151 
โครงการ  งบประมาณ 59,466,200.- บาท 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภู มิปญญาทอง ถ่ิน จํ านวน 99 โครงการ   งบประมาณ 
5,278,000.- บาท 

1.6 ยุทธศาสตรการ พัฒนาด านการบริหารจัดการ  และอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 55 โครงการ งบประมาณ 
27,810,000.- บาท  รวมท้ัง 6 ยุทธศาสตร ระยะเวลา 5 ป จํานวน 
1,119 โครงการ  งบประมาณ 632,732,700 .- บาท 

 
 

/สําหรับการ... 
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สําหรับการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 ตามโครงการท่ีบรรจุใน
ขอบัญญัติ  จํานวน 108 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 34,995,250.- บาท  
สามารถสรุปผลการเบิกจายตามขอบัญญัติ ป 2562  ไดดังนี้ 
- งบประมาณอนุมัติ 34,995,250.- บาท 
- โอนเพ่ิม 1,834,202 .- บาท 
- โอนลด 1,834,202 .- บาท 
- ผูกพัน  628,500.- บาท 
- งบประมาณท่ีเบิกจาย  27,416,073.13 บาท 
- งบประมาณคงเหลือ 6,950,676.87  คิดเปนรอยละ 78.34 

สําหรับการเบิกจายงบประมาณแตละยุทธศาสตร  สรุปดังนี้ 
1. โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับงบประมาณตามยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน 6 โครงการ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ  ยังไมดําเนินการ  11 โครงการ (รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีแจกในมือ) 

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับงบประมาณยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน 29 โครงการ  
ดําเนินการแลวเสร็จ 18 โครงการ  ยังไมดําเนินการ 11 โครงการ (รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีแจก) 

3. โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับงบประมาณตามยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน 4 โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ 3 โครงการ  โครงการท่ียังไมดําเนินการ 1 โครงการ 
(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก) 

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับงบประมาณตามยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน 48 โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ 45 โครงการ  ยังไมไดดําเนินการ 3 โครงการ 

5. โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับงบประมาณตามยุทธศาสตรท่ี 5 จํานวน 14 โครงการ  
ดําเนินการแลวเสร็จ 14 โครงการ (รายละเอียดท่ีแจก) 

6. โครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับงบประมาณตามยุทธศาสตรท่ี 6 จํานวน 3 โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ  ยังไมไดดําเนินการ 1 โครงการ (รายละเอียด
ท่ีแจก) 

สวนสําหรับโครงการท่ีจายขาดจากเงินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ต.ค. 2561 – 30 กันยายน 2562) มีจํานวนท้ังสิ้น 14 โครงการ  งบประมาณ 
4,871,778.05 บาท ( รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกหนา 18 ) 
 สรุประดับความสําเร็จในการบรรจุเปาหมายตามแผนพัฒนา 5 ป ของ
องคการบริหารสวนตําบลธารโต ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต 1 ต.ค. 
2561 – 30 กันยายน 2562)  
 โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2562 จํานวน 223 โครงการ 
โครงการท่ีดําเนินการไดจริง 94 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.16 
 สรุปปญหาอุปสรรคของการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินองคการ
บริหารสวนตําบลธารโต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1. การดําเนินงานขาดการบูรณาการหรือการประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

2. ความซํ้าซอนของโครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 
 

/3. ประชา... 
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3. ประชาชนยังไมมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาเทาท่ีควร 
4. แผนงานโครงการมีจํานวนมากเกินไป  ไมสอดคลองกับงบประมาณท่ีมี

อยู 
5. หนวยงานไมดําเนินการตามแผนงาน/โครงการมีการยกเลิก โอน หรือ

เปลี่ยนปลอยงบประมาณบอย 
6. มีบางโครงการหนวยงานไมดําเนินการตามปฏิทินท่ีวางไว 
7. ขาดการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะ 
1. เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 

2562 นอกจากเสนอสภา อบต. ทราบ และประกาศใหประชาชน
ทราบแลว ตองมีการแจกใหหนวยงานสวนตางๆรับทราบผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม เพ่ือจะไดรวมกันนําไปปรับปรุงพัฒนาใหดีอยู 

2. การจัดทําแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปกับการตั้ง
งบประมาณรายจาย และการนําแผนงานโครงการไปสูการปฏิบัติ 
ควรมีความใกล เ คียงกัน ท้ังในเรื่องของจํานวนโครงการและ
งบประมาณ  ไมควรโอนงบประมาณเพ่ิมเติมโดยไมจําเปนและไมเกิด
ความคุมคา 

3. การดําเนินงาน/กิจกรรมตางๆ ควรมีการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืน
ท้ังในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ีใหมากกวานี้ เพ่ือใหงาน/กิจกรรมตางๆ          มี
ประสิทธิภาพ 

3.2  รายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธาน - ใหนักวิเคราะหนโยบาย แจงผลการดําเนินงานของผูบริหารในรอบปท่ีผานมาคือ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วามีอะไรบาง  
นักวิเคราะห -  ตามเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารท่ีแจกในมือสมาชิก  ขอให

สมาชิกไดตรวจสอบดู ตั้งแตหนาท่ี 1 – 4 หากมีเรื่องใดท่ีสงสัยหรือไมเขาใจก็ให
สอบถามขอมูลกับผูบริหารได แตสามารถสรุปไดในภาพรวมก็คือ  ดังนี้ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบต.ธารโต ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมี
ท้ั งสิ้ น  6  ยุทธศาสตร  รวม 223 โครงการ  คิด เปนงบประมาณท้ังสิ้ น 
105,700,120.- และ อบต.ธารโต ไดจัดทําโครงการท่ีบรรจุเขาขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได จํานวน 105 โครงการ 
คิดเปนเงิน 34,995,250.- บาท แยกจํานวนโครงการตามแตละยุทธศาสตรดัง
รายละเอียดหนา 2 และหนา 3 ซ่ึงสรุปไดวา จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2562) 223 โครงการ แตจํานวนโครงการปฏิบัติได 94 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 42.16 สําหรับโครงการท่ีจายขาดจากเงินสะสมในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น 14 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 4,871,778.05 
บาท (รายละเอียดตามเอกสารหนาท่ี 3 - 4 ) 

 
 

/สรุประดับ... 
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สรุประดับความสําเร็จการดําเนินงานของคณะบริหารในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ท้ังโครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติในป 2562 และจากการจายขาดเงินสะสม 
ป 2562 สามารถดําเนินการได จํานวน 94 โครงการ จากโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถ่ินประจําป 2562 จํานวน 223 โครงการ คิดเปนรอยละ 42.16 

ประธาน -  ตามท่ีนักวิเคราะหไดเสนอเอกสารรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2562 ใหสภาทราบนั้น ไมทราบ
วาสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะในท่ีประชุมบางหรือไม ก็ใหเสนอแนะ 
หรือสอบถามได หากไมมีใครสอบถามก็จะไประเบียบวาระอ่ืนตอไป 

ท่ีประชุม -  รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 2)  
ประธาน  -  ขอใหเจาท่ีงบประมาณชี้แจงรายละเอียดในหัวขอนี้ดวย 
ปลัด อบต.  -  ในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณไดขอชี้แจงเก่ียวการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนา 

14 /44  ไดตั้งงบประมาณจัดซ้ือคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 20,000.- บาท (รายะเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑป 2562 เดือน
มีนาคม )  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ  

  - มีหนวยประเมินผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)         
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.2 GHZ มีหนวยความจําหลัก (RAM) ท่ีมี
ขนาดไมนอยกวา 2 GB มีหนวยความจุขนาดไมนอยกวา 32 GB มีหนาจอสัมผัส 
ขนาดไมนอยกวา 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 2,047 x 1536 pixel 
สามารถใชงานไดไมนอยกวา WIFI (802.11b , g , n , ac) Blutooh และ GPS   
มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) มี
กลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel มีกลองดานหลังความ
ละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel  

  - เนื่องจากราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ  ไมสามารถจัดซ้ือตามรายละเอียด
คุณลักษณะตามขอบัญญัติท่ีตั้งไวได  และไมสามารถนํามาใชงานได  จึงจําเปนตอง
จัดซ้ือตามรายละเอียดคุณลักษณะตามทองตลาด  โดยขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณตามรายละเอียดคุณลักษณะท่ีสามารถจัดซ้ือมาใชงานใหมดังนี้ 

  - คาจัดซ้ือแทปเล็ต จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 20,000.-บาท โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะ Tablet ( ไมนอยกวา 10.5 นิ้ว ) Operating system : 
Android , CPU : Octa – Core ไมนอยกวา 2 GHZ , 1.7 GHZ  , RAM ไมนอย
กวา 4 GB , ROM ไมนอยกวา 64 ROM , Display ไมนอยกวา 10.5 นิ้ว , Front 
Camera ไมนอยกวา 8.0 MP , Back Camera ไมนอยกวา 13.0 MP , Battery 
ไมนอยกวา 7,049 mah (ตามราคาทองตลาด) 

 
 
 

/ประธาน... 
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ประธาน -  ขอใหสมาชิกสภาพิจารณาดวยครับ  ใครมีขอสงสัยจะสอบถามบาง  หากไมมีขอ
มติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบอนุมัติตามรายการดังกลาว 
 4.2 พิจารณาเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริหารจัดการมูลฝอย      

ติดเชื้อ พ.ศ. 2562 
ประธาน  - ตอไปนี้เปนเรื่องเก่ียวกับการใหความเห็นชอบการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ

การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา  ขอใหตัวแทนผูบริหารชี้แจง 
ปลัด อบต.  -  แจงใหสภาทราบวา  เนื่องจากหนาท่ีของ อบต. มีหนาท่ีจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ดวย และในเขต อบต.ธารโต มีโรงพยาบาลธารโตท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อ  ท่ีตองจัดเก็บ
ไปท้ิงและทําลายใหถูกวิธี  แตเนื่องจาก อบต.ธารโต ยังไมมีความพรอมและไมมี
บุคลากรทีมีความรูดานมูลฝอยติดเชื้อ  ประกอบกับขาดอุปกรณเครื่องมือในการ
กําจัดและเก็บขน  จึงตองทําความรวมมือกับเทศบาลนครยะลาใหมาเก็บขน แลพ
นําไปกําจัดอยางถูกหลัก สําหรับ รพ. และสถานพยาบาลท่ีมีในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลธารโต  โดยเทศบาลนครยะลา  สามารถเก็บคาธรรมเนียม คาบริหาร
ตางๆ จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอง  องคการบริหารสวนตําบลธารโต  จึง
ตองทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับเทศบาล เพ่ือเทศบาลนครยะลาจะสามารถ
มาเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อนอกพ้ืนท่ีไดอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมายตอไป  จึง
ขอสภา อบต. ทราบและใหความเห็นชอบการบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาว 

ประธาน  -  ขอใหสมาชิกพิจารณาดวยครับ วาเห็นชอบหรือไม 
นายบูหะสัน -  ส.อบต. หมูท่ี 2 เสนอแนะวา  ควรใหเทศบาลนครยะลารับไปดําเนินการกอน  

เนื่องจกมีความพรอมมากกวา อบต.  รายไดก็ตองใหเปนของเทศบาลนครยะลา 
ประธาน  -  สมาชิกทานอ่ืนเห็นดวยหรือไม  เสนอแนะได  ปรากฏวาไมมี  ประธานจึงขอมติท่ี

ประชุม 
มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 4.3 พิจารณาเห็นชอบรางขอบัญญัติตําบล  เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 

2562 
ประธาน  -  ตามท่ีคณะผูบริหาร อบต.ธารโต  ไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลธารโต  เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 ตอสภา  ขอใหสมาชิก
สภาไดพิจารณาวา  เราจะพิจารณาสามวาระรวดในวันเดียวเลยหรือไม  เนื่องจาก
รางขอบัญญัติท่ีไมเก่ียวกับเรื่องงบประมาณหรือการเงิน  สามารถพิจารณาสาม
วาระรวดได  ขอใหท่ีประชุมเสนอพิจารณาดวย 

นายประเสรฐิ -  ส.อบต. หมูท่ี 5 เห็นวาเพ่ือไมใหเสียเวลา ประกอบกับการออกขอบัญญัติเรื่องนี้ 
เปนเรื่องจําเปนอยูแลว  จึงควรพิจารณาในวันเดียวกันท้ังสามวาระเลย 

ท่ีประชุม -  เห็นชอบ 
ประธาน  -  ขอใหตัวแทนผูบริหารไดชี้แจงการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบล  เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการดวยครับ 
 
 
 

/นายภูวดล 
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นายภูวดล สุขชวย  -  รองนายก อบต.ธารโต  ไดชี้แจงวา อบต.ธารโต มีบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 เนื่องจากองคการ
บริหารสวนตําบลธารโต มีหนาท่ีในการเก็บขนและทําลายมูลฝอยติดเชื้อในเขต
องคการบริหารสวนตําบล  แตเนื่องจากปจจุบันนี้องคการบริหารสวนตําบลธารโต  
ยังไมมีการออกรางขอบัญญัติดังกลาวใหถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  ดังนั้น
องคการบริหารสวนตําบลธารโต  จึงจัดทํารางขอบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2562 ข้ึน  เพ่ือใหการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไดรับการจัดการท่ีถูกตองดวย
สุขลักษณะ  ไมเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  ไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงตามรางขอบัญญัติท่ียกราง ท่ีแจกใหสมาชิกสภาพิจารณาแลว  ตั้งแตหนา 1 – 
หนา 13 และรายละเอียดบัญชีคาธรรมเนียมแนบทายรางขอบัญญัติ  จํานวน 2 
แผน  รายละเอียดดังนี ้

  ขอท่ี 1 – ขอท่ี 4 จากหนา 1 – หนา 2 จะเปนคํานิยามความหมายตางๆ
ของมูลฝอยติดเชื้อ  การจัดการมูลฝอยติดเชือ้  ตลอดจนสถานพยาบาล หนวยงาน
ตางๆ หรือผูประกอบการกิจการใหเกิดมูลฝอยติดเชื้อ และการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ  

  ขอท่ี 5 – ขอท่ี 17 อธิบายเก่ียวกับการเก็บขน หรือการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อในเขตราชการสวนทองถ่ิน  หรืออาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือราชการสวน
ทองถ่ินอ่ืน  ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได  การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการ
ใหบริการเก็บขน หรือกําจัด  การหามมิใหผูใดถายเท  ท้ิง หรือทําใหมีมูลฝอยติด
เชื้อในท่ีสาธารณะ ( รายละเอียดใหดูประกอบ ตั้งแตหนาท่ี 3 – 6 ) 

  สําหรับขอ 18 จะพูดเก่ียวกับการดําเนินการเก็บขนมูลฝอย (รายละเอียด
ตาม (1) - (4) ) 

  สําหรับขอ 19 ใหการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอย   
ติดเชื้อท่ีเปนหอง หรือเปนอาคารท่ีแยกจากอาคารอ่ืน (รายละเอียดตาม (1) – (8)) 

  สําหรับขอ 21 จะกําหนดเก่ียวกับรถเข็นเคลื่อนยายและบรรจมูลฝอย     
ติดเชื้อ  ตองมีลักษณะและเง่ือนไข (รายละเอียด (1) – (4) ) 

  สําหรับขอ 22 พูดเก่ียวกับสถานบริการสาธารณสุขท่ีไมจัดใหมีท่ีพักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อก็ได  แตตองจัดใหมีบริเวณท่ีพัก ภาชนะบรรจมูลฝอยติดเชื้อไวเปนการ
เฉพาะ (ตาม(1) – (3) ) 

  สําหรับขอ 23 จะพูดเก่ียวกับราชการสวทองถ่ิน  รวมท้ังบุคคลซ่ึงราชการ
สวนทองถ่ินมอบหมายใหดําเนินการขนมูลฝอยแทน  ภายใตการควบคุมดูแลของ
ราชการสวนทองถ่ินและบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินการ  
เพ่ือคิดคาบริการ หรือทําเปนธุรกิจ  ตองจัดใหมีการนําไปกําจัดนอกสถานท่ี (ตาม
รายละเอียด (1) – (4) ) 

  สําหรับขอ 24 การขนมูลฝอยจากท่ีพักรวม  เพ่ือนําไปกําจัดภายนอก  ตอง
ดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ (ตาม (1) – (3) ) 

  สําหรับขอ 25 ยานพาหนะขนขยะมูลฝอยติดเชื้อตองมีลักษณะ( ตาม (1) – 
(5) ) 

 
 

/สําหรับขอ... 
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สําหรับขอ 26 กรณีใชรถเข็น 
  สําหรับขอ 27 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตองดําเนินการดังนี้ (รายละเอียด

ตาม (1) – (6) ) 
  สําหรับขอ 28 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการ ( ตาม (1) – (4) ) 
  สําหรับขอ 29, 30, 31, 32, 33  เปนรายละเอีบดเก่ียวกับการกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อดวยไอน้ํา หรือวิธีทําลายเชื้อดวยความรอน และเก่ียวกับการขออนุญาต
ดําเนินการกิจการรับทําการขน หรือกําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทําเปนธุรกิจ  จะตอง
ยื่นทําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดพรอมแนบเอกสารหลักฐานตางๆ (ตาม 
(1) – (9) ) 

  สําหรับขอ 34, 35, 36, 37, 38, 39 จะเก่ียวของกับรายละเอียดขอ
ปฏิบัติของผูขออนุญาตวาตองปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือหลักเกณฑตามท่ีขอบัญญัติ
กําหนด 

  สําหรับขอ 40 เก่ียวกับการออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เปนหนาท่ีของ
เจาพนักงานทองถ่ิน 

  ขอ 41 , 42, 43, 44, 45, 46, 47 และ 48 เ ก่ียวกับการเรียกเ ก็บ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต  ตลอดจนคาปรับตางๆ (รายละเอียดรางขอบัญญัติตามท่ี
เสนอสมาชิกสภาแลว ) 

ประธาน  -  การพิจารณาในวาระท่ี 1 นี้ จะเปนข้ันรับหลักการ ขอใหสมาชิกสภาไดพิจารณา
ดูรายละเอียดใหถ่ีถวนดวย  หากไมมี หรือมีสิ่งใดไมควรใสในขอบัญญัติก็สามารถ
เพ่ิมเติมหรือตัดออกตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีในเขตทองถ่ินนั้นๆ ดวย 

นายบูหะสัน หมุนนุย  -  จากท่ีดูตามรางขอบัญญัติฉบับดังกลาว ตั้งแตขอท่ี 1 – ขอ 48 ก็เห็นวามีความ
เหมาะสมแลว  ในการกําหนดเง่ือนไขในแตละขอนาจะเปนการครบถวนตาม
รูปแบบแลว  และเห็นวา อบต. ยังขาดอุปกรณในการจัดเก็บและทําลายมูลฝอย  
ติดเชื้อ  ประกอบกับขาดบุคลากรทมีความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินการ
จัดเก็บและทําลายมูลฝอยติดเชื้อ  จึงเปนการท่ีดีท่ีมอบใหเทศบาลนครยะลาเขามา
ดําเนินการแทน  โดยใหมีการทําลาย และคาใชจายในการบริการใหหนวยงาน
สถานพยาบาลจายกับเทศบาลนครยะลา 

ประธาน  -  ไมทราบสมาชิกทานอ่ืนมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม  ขอใหเสนอมา  หากไมมี
ใครเสนอท่ีแตกตางไปจากนี้จะไดขอมติท่ีประชุมวารับหลักการในวาระท่ี 1 นี้
หรือไม  ปรากฏวาไมมีทานใดเสนอความเห็นตางเปนอยางอ่ืน  ประธานจึงขอมติท่ี
ประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติรับหลักการในวาระท่ี 1  
ประธาน  -  ตอไปเราจะมีการพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ  ในการแปรญัตติราง

ขอบัญญัติในครั้งนี้ สมาชิกสภามีความเห็นดวยหรือไม วาเราจะใชการพิจารณาข้ัน
แปรญัตติในครั้งนี้โดยใชวิธีคณะกรรมการเต็มสภา คือ หมายถึง สมาชิกสภา อบต. 
ท่ีมาประชุมในวันนี้ทุกคน ถือวาเปนคณะกรรมการแปรญัตติทุกคน และสามารถ
เสนอคําแปรญัตติ และแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อไดเลย  ตั้งแตขอท่ี 1 – ขอท่ี 48  ไมทราบสมาชิกมีความเห็น
อยางไร 

 
/นายระพินทร... 
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นายระพินทร  พลับแกว -  เห็นดวยความท่ีประธานเสนอ 
ประธาน  -  สมาชิกทานอ่ืนคิดวาอยางไร  นอกจากท่ีเสนอมานี้  ปรากฏวาสมาชิกเห็นดวยทุก

คน  ใหใชคณะกรรมการเต็มสภาในการแปรญัตติ  ดังนั้น  จึงขอใหสมาชิกสภาท่ี
ประสงคจะแปรญัตติ  เสนอแปรญัตติในขอไหนเสนอมาได 

นายมุกตาร  อาแว -  กระผมเห็นวา  รางขอบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562   
ฉบับนี้  มีความละเอียดชัดเจนในทุกรายการอยูแลว  ครอบคลุมเง่ือนไขในสิ่งท่ีควร
กําหนดเปนขอปฏิบัติแลว  จึงเห็นวาไมควรแปรญัตติในรายการใดๆอีก 

ประธาน  -  สมาชิกทานอ่ืน  มีใครจะแปรญัตติรางขอบัญญัติฉบับนี้บาง  ใหเสนอแปรญัตติได  
ใหพิจารณาดู เรื่องใดท่ีไมมีความเหมาะสม  ไมควรทํามาบังคับใชในเขตพ้ืนท่ีธารโต  
ก็แสดงความคิดเห็นแปรญัตติไดเลยครับ 

นายมะกอรี  ยามา -  กระผมเห็นวา  ตามรางขอบัญญัติฉบับดังกลาว ตั้งแตขอท่ี 1 – ขอท่ี 48 มีความ
สมบูรณแบบ  ละเอียดรอบคอบ  สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการ
จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อไดตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดทุกประการแลว  ไมมีการ
แปรญัตติครับ 

ประธาน  -  หากสมาชิกทานอ่ืนๆ ไมมีใครเสนอคําแปรญัตติในขอไหน หรือรายการมาตรา
ไหน  ตั้งแตขอท่ี 1 – ขอท่ี 48 ก็จะขอมติท่ีประชุมวา  จะผานในวาระท่ี 2 ข้ันแปร
ญัตติหรือไม  ตอไปขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบข้ันแปรญัตติ ในวาระท่ี 2  
ประธาน  -  ตอไปก็จะเปนการพิจารณาในวาระท่ี 3 ข้ันลงมต ิ
ประธาน  -  ขอใหสมาชิกไดตรวจสอบ พิจารณารางขอบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย    ติด

เชื้อทุกขอ ทุกหนา วามีขอใดท่ีตองแกไข หรือผิดพลาดในรายการใดบาง  ให
ตรวจสอบใหรอบคอบและละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  กอนท่ีจะลงมติในวาระท่ี 3 และ
ประกาศใชเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตอไป 

ประธาน  -  ขอใหตัวแทนผูบริหารไดชี้แจงการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล  เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการดวยครับ 

สมาชิกสภา  -  ไดชวยกันพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองรางขอบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ พ.ศ. 2562 ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย พรอมรายละเอียดแนบทาย 
คาธรรมเนียม  คาบริการตางๆแลว  เห็นวามีความถูกตอง  เหมาะสม  และมีมติให
ผานในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ  ประธานจึงขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบในวาระท่ี 3 ข้ันลงมติ  ใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 ตอไป 

 4.4  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเปนคณะกรรมการพัฒนา อบต. ประจําป 
2562 

ประธาน  -  ขอใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ไดชี้แจงเก่ียวกับการคัดเลือกตัวแทนสมาชิก
สภา อบต.  เพ่ือเปนคณะกรรมการพัฒนา อบต. ประจําป 2562 วามีความเปนมา
และเหตุจําเปนอยางไร 

 
 

/ประธาน... 
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นักวิเคราะหนโยบาย -  ไดชี้แจงวา  เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลธารโต  ตาม
คําสั่ง 44/2561 จะครบกําหนดอายุการดํารงตําแหนงในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2563  และตามคําสั่งท่ี 45/2561  การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ธารโต  จะครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี 
1 กุมภาพันธ 2563 เชนกัน ดังนั้นในสวนกรรมการท้ังสองคําสั่งท่ีมาจากตัวแทน
สมาชิกสภา อบต.  จึงตองใหสภา อบต. ไดเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกมาเปนตัวแทน
กรรมการท้ังสองชุด  เพ่ือแตงตั้งตามระเบียบตอไป 

ประธาน  -  ขอเชิญสมาชิกเสนอมาไดครับ 
นายประเสรฐิ -  ส.อบต. หมูท่ี 5 เสนอแนะวาใหตัวแทนสมาชิกสภาท่ีเปนกรรมการชุดเดิมอยูแลว

ท้ังสามคนเปนคณะกรรมการพัฒนา อบต. ตอไป ดังนี้ 
1. นายมะกอรี  ยามา  ส.อบต. ม.6 
2. นายมุกตาร  อาแว  ส.อบต. ม.1 
3. นายมะยูโซะ  สมาแห  ส.อบต. ม.4 

สวนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ก็ควรจะเอา
กรรมการชุดเดิมท่ีเปนเดิมท่ีเปนอยู  ตามรายชื่อดังนี้  เปนคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ตอไป 
1. นายอับดุลเลาะ  ดอรอแม   ส.อบต. ม.6 
2. นางศรีสุดา  ดําแกว         ส.อบต. ม.1 
3. นายอาลียะ  บือแนดาแล    ส.อบต. ม.3 

ประธาน  -  ไมทราบสมาชิกทานอ่ืนมีความเห็นเปนอยางไรบาง  เห็นตางจากท่ีเสนอมา
หรือไม  ปรากฏวาไมมี  ประธานจึงขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
ประธาน  -  ไดสอบถาม  สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจะพูดคุยในท่ีประชุมหรือไม  เสนอมา

ไดครับ 
นายมะกอรี  ยามา -  ส.อบต. หมูท่ี 6 ไดสอบถามเก่ียวกับโครงการท่ีจายขาดเงินสะสมเม่ือป 2562 

ท่ีคางอยู จํานวน 4 โครงการ และโครงการตามขอบัญญัติป 2562 ท่ีกันเงินเบิก
ตัดปกรณีไมกอหนี้ไว  จํานวน 2 โครงการ  ไมทราบวาทางคณะผูบริหารจะ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไดตอนไหน 

นายอาริ  สาแม -  รองนายก ไดชี้แจงวา ปญหาอุปสรรคท่ีจัดซ้ือจัดจางโครงการตางๆ ไมไดขณะนี้ 
เนื่อกจาก อบต.ธารโต ขาดแคลนบุคลากรดานชางท่ีจะมาออกแบบประมาณการ
และควบคุมงานโครงการกอสราง  จึงทําใหโครงการลาชา  แตขณะนี้ก็พยายาม
แกปญหาโดยการประสานขอตัวชาง อบต. ขางเคียงมาดําเนินการให  แตตองทยอย
ทําเรื่อยๆ  เนื่องจากชางก็มีงานของ อบต. ตนเองมากมายดวย 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
ประธาน  -  ไดสอบถามสมาชิกทานอ่ืน  ใครมีเรื่องอ่ืนๆท่ีจะเสนออีกหรือไม  ปรากฏวาไมมี  

ประธานจึงกลาวปดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 

/(ลงชื่อ) นล... 
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                                           (ลงชื่อ)      นลพรรณ  ขวัญซาย         ผูจดบันทึกทํารายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวนลพรรณ   ขวัญซาย) 
                                                     เลขานุการสภา อบต.ธารโต 
 

วันท่ี 17 ธันวาคม  2563 เวลา 10.00 น.คณะกรรมกาตรวจรายงานการประชุมสภาสมัย
วิสามัญท่ี 3  ครั้งท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 16  ธันวาคม  2563 

 
 

                                     (ลงชื่อ)    ประพินทร   พลับแกว         ประธานกรรมการตรวจรายงาน 
                                                    (นายประพินทร   พลับแกว) 
 
                                           (ลงชื่อ)      โสภณ  แกนเพ็ชร            กรรมการตรวจรายงาน 
                                                     (นายโสภณ   แกนเพ็ชร) 
 
                                           (ลงชื่อ)     ศรีสุดา  ดําแกว                กรรมการตรวจรายงาน 
                                                     (นางศรีสุดา   ดําแกว) 

 
 

ส.อบต.มีมติรับทราบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2563  เม่ือวันท่ี  16  
ธันวาคม  2563  

 
                                          (ลงชื่อ)     กิตติศักดิ์   อินทชาติ               ผูรับรองรายงานการประชุม 
                                                    (นายกิตติศักดิ์   อินทชาติ) 
                                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลธารโต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


